

การเมืองไม่นิ่งหลักสูตรพื้นฐานใหม่คลอดยาก

รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า จากการรับสมัครเข้าร่วมโครงการผลิตครูมืออาชีพปี 2557 ซึ่งปิดรับสมัครเมื่อวันที่ 16 พ.ค.ที่ผ่านมา ปรากฏว่ามีผู้มาสมัครทั้งสิ้น 6,528 คน ขณะที่มีตำแหน่งบรรจุได้แก่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน (สพฐ.) 1,000 อัตรา และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) บรรจุได้ 140 อัตรา ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครว่า ครบตามที่กำหนดหรือไม่ และต้องตรวจสอบด้วยว่าหลักสูตรที่นำมาใช้ในการสมัครนั้น ได้รับการรับรองจากคุรุสภาหรือไม่ หากมีคุณสมบัติไม่ครบตามที่กำหนด จะถือว่าหมดสิทธิ์ทันที

รศ.ดร.พินิติ กล่าวต่อไปว่า สำหรับข้อสอบที่จะใช้สอบในโครงการมืออาชีพนั้น ขณะนี้กำลังดำเนินการจัดทำอยู่และมั่นใจว่าจะเสร็จก่อนการจับสลากแน่นอน โดยข้อสอบที่ใช้มี 4 วิชา ได้แก่ วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร วิชาชีพรูและกฎหมาย การศึกษา และวิชาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยผู้ออกข้อสอบจะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และขออย่าว่าข้อสอบที่ใช้ไม่ใช่แบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดระดับอุดมศึกษา หรือ ยูเน็ต แต่เป็นข้อสอบที่ใช้ในการคัดเลือกครูโดยเฉพาะ ส่วนผู้ดำเนินการจัดสอบยังคงเป็นสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เช่นเดิม

รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส.) ในฐานะคณะกรรมการปฏิรูปหลักสูตรและตำราการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวถึงกรณีที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงการจัดทำร่างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับใหม่ ซึ่งมีแผนเตรียมการนำร่องในปี 2557 แต่คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ซึ่งเป็นสถาบันผลิตครูยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรใหม่ว่า ยอมรับว่าคณะกรรมการร่างหลักสูตรกับคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ยังไม่ได้พูดคุยเรื่องนี้ร่วมกันมากนัก และขณะนี้พิมพ์เขียวร่างหลักสูตรฉบับใหม่ก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ รวมทั้งการทำความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และสถาบันผลิตครู ก็ยังทำได้ไม่เต็มที่ จึงอาจยังมีความเข้าใจที่ไม่ตรงกันอยู่

“ผมคิดว่า สทศ. คงไม่สามารถถอดร่างพิมพ์เขียวหลักสูตรใหม่ออกมาได้ง่ายนัก เพราะสถานการณ์การเมืองมีผลต่อเรื่องนี้ อีกทั้งไม่สามารถคาดเดาสถานการณ์ทางการเมืองได้ว่าจะมีรัฐบาลใหม่เมื่อใด และรัฐบาลใหม่จะมีนโยบายด้านการศึกษาอย่างไร ใครจะมาเป็นรัฐมนตรีคนใหม่ และจะผลักดันเรื่องนี้ต่อหรือไม่ก็ไม่มีใครให้คำตอบได้”

รศ.ดร.ประวิต กล่าวและว่า เชื่อว่าคงไม่สามารถนำร่องใช้หลักสูตรใหม่ได้ทันปีนี้แน่นอน เพราะฉะนั้น สทศ.ควรเร่งจัดทำร่างพิมพ์เขียวหลักสูตรใหม่ให้เสร็จโดยเร็ว เพื่อจะได้ใช้เวลาช่วงนี้จัดเวทีวิพากษ์ข้อดีข้อเสียของหลักสูตร หากพบจุดบกพร่องจะได้แก้ไข เพื่อเข้าสู่กระบวนการเตรียมนำร่องหลักสูตรใหม่ได้ในปีการศึกษา 2558.